



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนประเมินในระดับ ดีเด่น
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามที่ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งประเมินโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ต่อนายองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางและวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยเน้นความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเพื่อให้การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ประกอบกับความในข้อ ๑๑ (๗) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระดับ ดีเด่น ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในการประเมินผลการประเมินผลปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายเศรษฐศิลป์ แสงสกวรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ลงวันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับผลการประเมินผลการทำงานในระดัปลำดับ ดีเด่น

ในการประเมินผลการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ได้รับคะแนนประเมิน (ร้อยละ)	ระดับการประเมิน	หมายเหตุ
	พนักงานส่วนตำบล				
๑	นางพรประสิทธิ์ สิงห์ธร	ผู้อำนวยการกองคลัง	๙๓	ดีเด่น	
๒	นายณัฐ ปาณะจันทร์	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหาร	๙๔	ดีเด่น	
๓	นายที่เข้มพร พูลทรัพย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	๙๑	ดีเด่น	
๔	นายสิทธิชัย สวิหณี	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา	๙๓	ดีเด่น	
๕	นางสาววิรัตน์ สมทุม	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	๙๓	ดีเด่น	
๖	นายเอกชัย ไสนวน	นักวิชาการศึกษาศึกษาปฏิบัติการ	๙๒	ดีเด่น	
๗	น.ส.อำไพพรรณ วิไลรักษ์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	๙๑	ดีเด่น	
๘	นางสาวกรวิการ์ สมชาย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	๙๒	ดีเด่น	
๙	นางพรนภา ปงชัย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	๙๒	ดีเด่น	
๑๐	นายจักรภัทร เขียวดี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	๙๔	ดีเด่น	
	ลูกจ้างประจำ				
๑๑	นางประนอม ดวงชัย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	๙๐	ดีเด่น	
	พนักงานจ้าง				
๑๒	นายวิวัฒน์พงศ์ สดุดีร้อยไพโร	คนงานทั่วไป	๙๕	ดีเด่น	

ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง

(ลงชื่อ) 

(นายเศรษฐศิลป์ แสงสการรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว